

DẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM  
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày 30-9-1996

BAN DẪN VẬN  
Số : 317 /TB.BDV

MẬT

V/v: Phối hợp triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với đạo Cao đài phái Tây Ninh và phái Ban Chính đạo.

Kính gửi - Ban Dẫn vận các Tỉnh, Thành ủy phía Nam, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Hải Phòng.

Đồng kính gửi - Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  
- Ban Tôn giáo của Chính phủ;  
- Bộ Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với đạo Cao đài trong lĩnh hình mới tại Thông báo số 34-TB/TW ngày 14-11-1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI).

BAN DẪN VẬN TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO :

1- Tỉnh ủy Tây Ninh và Tỉnh ủy Bến Tre đã có kế hoạch chỉ đạo triển khai đối với phái Cao đài Tây Ninh và phái Cao đài Ban Chính đạo. Nội dung các kế hoạch chỉ đạo nói trên phù hợp với tinh thần kết luận Hội nghị chuyên đề về đạo Cao đài tại Tây Ninh ngày 14-15/6/1996.

Xin lưu ý tinh thần chỉ đạo cơ bản là :

1- Giúp chức sắc, tín đồ Cao đài phái Tây Ninh và phái Ban Chính đạo xây dựng lại Hội thánh :

- Với đường hướng hành đạo thể hiện nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo bình thường, chính đáng, phù hợp chính sách pháp luật, theo hướng tiến bộ ; loại trừ dần nề tín dị đoan và không sử dụng Cơ Bút ; gắn bó Đạo - Đời theo tinh thần "tốt đời đẹp đạo", "Nước vinh đạo sáng" trong khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động chức sắc, tín đồ hăng hái tham gia công cuộc đổi mới "vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh".

- Cơ cấu Giáo hội gọn nhẹ, hợp lý, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo bình thường, với 2 cấp Trung ương và cơ sở, vận dụng phù hợp lẽ luật Đạo và pháp luật của Nhà nước.

- Cố nhân sự hướng dẫn Giáo hội ở cấp Trung ương (và các cơ sở của đạo) là những người có tâm đạo tu hành, hoạt động tôn giáo đúng đắn đồng thời là những công dân tốt, có thái độ lịch cực đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Đảm bảo quá trình xây dựng lại Hội thánh là một cuộc vận động dân chủ của quần chúng tín đồ, chức sắc trong nội bộ đạo, được Mặt trận và chính quyền các cấp hướng dẫn, giúp đỡ. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán và nhân tố tích cực phục vụ yêu cầu xây dựng cơ sở trước mắt và lâu dài. Khắc phục, loại trừ các biểu hiện cơ hội, chống phá và âm mưu thủ đoạn lợi dụng của bọn xấu.

3. Củng cố và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, hiệu quả vận động của Mặt trận - các đoàn thể đối với đạo Cao Đài nói chung, phái Tây Ninh và phái Ban Chính đạo nói riêng. Phát huy những thành quả công tác đã đạt được; tránh chủ quan, bảo thủ, áp đặt và không đề "giữ rỗi", buông lỏng, theo đuổi quần chúng tiêu cực. Tôn trọng thực tế và thật sự đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng cho người cố đạo, nhưng không khuyến khích phát triển đạo; kiên trì định hướng và giúp đỡ quần chúng tiên bộ, người tích cực.

II- Kế hoạch của Tây Ninh và Bến Tre - địa phương có tòa thánh, tổ đình và số đông chức sắc, chức việc, tín đồ của hai phái, Cao Đài có vị trí, quy mô lớn nhất trong các phái - đã nêu rõ mục đích và trình tự tiến hành những công việc cần thiết cần có sự phối hợp đồng bộ, bao gồm:

1- Chuẩn bị và quán triệt chủ trương, kế hoạch và phương pháp triển khai trong nội bộ các cấp, các ngành, Mặt trận- các đoàn thể có liên quan.

2- Vận động và chuẩn bị cho chức sắc, chức việc, tín đồ thông suốt, nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước và tự nguyện xây dựng, triển khai kế hoạch của đạo xây dựng lại Hội thánh.

3- Thành lập Ban Tổ chức (hoặc Ban Vận động) của Hội nghị Hội thánh mở rộng toàn phái Cao Đài Tây Ninh và bổ sung, tăng cường Ban cố vấn, Ban vận động Hội nhưn sanh toàn phái của Cao Đài Ban Chính đạo để có tư cách pháp lý, danh chính ngôn thuận, đối với đạo và Nhà nước.

+ Giúp Ban Tổ chức và Ban Vận động của mỗi Hội thánh chuẩn bị các dự thảo Hiến chương, Điều lệ công cư chức sắc, chương trình hoạt động trước mắt và dự kiến nhân sự ban lãnh đạo mới của Hội thánh toàn phái.

4- Giúp Ban Tổ chức hoặc Ban Vận động từng phái tổ chức Hội nghị chức sắc, chức việc, tín đồ tại các thánh thất- điện thờ Phật mẫu và họ đạo để góp ý kiến xây dựng dự thảo Hiến chương cũng các văn kiện của Hội thánh và cử đại biểu đi dự Hội nghị Hội thánh mở rộng (Tây Ninh) hoặc Hội nghị nhưn sanh (Ban Chính đạo) toàn phái.

5- Đề phòng và đấu tranh xử lý các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, chống phá



của bọn xấu.

6- Giúp Ban Tổ chức (Ban Văn đồng) tổ chức *Hội nghị Hội thánh mở rộng toàn phái Tây Ninh* và Ban Văn đồng tổ chức *Hội nhơn sanh toàn phái Ban Chính đạo* để thông qua Hiến chương, Điều lệ công cứ chức sắc, chương trình hoạt động trước mắt và công cứ Ban lãnh đạo mới (Hội đồng chương quản, Hội đồng thường trực Hội thánh v.v...) của từng phái.

7- Dự kiến các tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch (như phản ứng của nhóm Lê Quang Tấn do sơ hở về tài liệu mà Tấn nắm được, có hành vi xuyên tạc, phản đối Hội đồng chương quản, vận động một số chức sắc không tham gia tổ chức Hội thánh). Ngăn ngừa sự chia rẽ của một số chức sắc đứng đầu hai khối Ban Chính đạo khó dần xếp; một số trường hợp thừa dịp đòi lại thánh thất, phục hồi cơ sở hành chính đạo và chức sắc, chức việc cũ v.v...) để chủ động có phương án xử lý chính xác.

8- Những công việc tiếp sau Hội nghị Hội thánh mở rộng (Tây Ninh) và Hội nhơn sanh (Ban Chính đạo): tiếp nhận tư cách pháp nhân toàn phái; triển khai tổ chức và hoạt động Hội thánh theo Hiến chương; soát xét, bồi dưỡng, phát huy lực lượng cốt cán; tăng cường và đưa việc lãnh đạo, quản lý đối với đạo Cao đài vào nề nếp v.v...

Thời gian thực hiện là quý III và quý IV năm 1996.

(Đề nghị nghiên cứu Hướng dẫn 01 của Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo 34 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Kế hoạch triển khai Thông báo 34 ngày 25-7-1996 của Tỉnh ủy Bến Tre).

Trong tháng 9/1995, Tỉnh ủy Tây Ninh đã mở Hội nghị cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của các cấp, các ngành có liên quan trong tỉnh triển khai Thông báo 34 và Kế hoạch hướng dẫn của Tỉnh. Đồng thời, đã thuyết phục, hướng dẫn Hội đồng chương quản và một số chức sắc tương đối có uy tín nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đề họ xây dựng chủ trương, kế hoạch triển khai trong nội bộ Hội thánh. Ủy ban Mặt trận tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp phổ biến và giải thích chủ trương cho 47 chức sắc từ phẩm giáo hữu và tương đương, 195 lễ sanh và tương đương, trên 3000 chức việc trong phạm vi tỉnh. Với kết quả bước đầu thuận lợi, Tây Ninh đang tiếp tục triển khai sâu rộng hơn trong chức sắc, chức việc và đông đảo tín đồ. (Tây Ninh có 160/168 chức sắc từ phẩm giáo hữu trở lên của toàn phái, hơn 1000 lễ sanh và tương đương, gần 40 vạn tín đồ). Bến Tre đã phối hợp với một số tỉnh, thành phố làm việc có kết quả với nhiều chức sắc tiêu biểu, có trách nhiệm và giúp đỡ họ tổ chức một số cuộc họp chức sắc, chức việc, tín đồ để nhất trí chủ trương và quyết tâm chuẩn bị Hội nhơn sanh "hoàn nguyên hợp nhất" toàn phái Ban Chính đạo v.v...

III- Để tiếp tục phối hợp đồng bộ và chặt chẽ với những địa phương trung tâm Tây Ninh và Bến Tre, như kết luận Hội nghị chuyên đề về đạo Cao đài tại Tây Ninh ngày 14-15/6/1996 đã nêu rõ, Ban Dân vận trung ương xin có ý kiến như sau:

1- Đề nghị các Tỉnh, Thành phố có phái Cao đài Tây Ninh và phái Cao

đài Ban Chính đạo.

a/- Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Trung ương đối với đạo Cao đài, nắm kỹ tình hình phái Tây Ninh và phái Ban Chính đạo ở địa phương, nghiên cứu vận dụng kết luận Hội nghị chuyên đề về đạo Cao đài và Kế hoạch triển khai của Tây Ninh, Bến Tre nói trên, xây dựng thành Kế hoạch và biện pháp cụ thể của từng địa phương. Quán triệt trong các cấp, các ngành có liên quan; đồng thời vận động chuẩn bị cho các chức sắc, chức việc, tín đồ nhất trí chủ trương và tự nguyện tham gia chuẩn bị việc xây dựng lại Hội thánh theo yêu cầu chỉ đạo.

b/- Giúp Ban Tổ chức Hội nghị Hội thánh mở rộng (CDTN) hoặc Ban Vận động Hội Nhơn sanh(CDBCD) và chức sắc, chức việc, tín đồ tại địa phương, tổ chức hội nghị đại biểu ở cơ sở thảo luận góp ý kiến xây dựng dự thảo Hiến chương cũng các văn kiện của Hội thánh và cử đại diện đi dự Hội nghị Hội thánh hoặc Hội Nhơn sanh toàn phái. Các Hội nghị đại biểu cơ sở có thể tổ chức ở từng thánh thất- điện thờ Phật mẫu hoặc từng khu vực (bao gồm nhiều thánh thất).

+ Để tránh bị động và "giữ rồi", nên cho phép và giúp đỡ tổ chức Hội nghị đại biểu ở những cơ sở thánh thất- điện thờ Phật mẫu và họ đạo đã hợp pháp, sinh hoạt tôn giáo bình thường. Cho phép những tín đồ, chức việc, chức sắc những nơi chưa có cơ sở thờ tự hợp pháp (đã hư hỏng, bị trưng dụng vì công ích hoặc đã dùng vào mục đích khác) được tổ chức sinh hoạt, hội họp với đồng đạo ở những thánh thất... hợp pháp gần đó.

+ Hết sức chú ý vai trò tác dụng của cốt cán, các đối tượng tích cực và phát huy chức năng, danh nghĩa của Ủy ban Mặt trận các cấp trong công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ trước, trong và sau các Hội nghị đại biểu cơ sở và toàn phái.

c/- Thường xuyên thông tin, trao đổi ý kiến với Tây Ninh, Bến Tre và các cơ quan chức năng Trung ương để kịp thời nắm vững diễn biến tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch và phối hợp công tác chặt chẽ.

2- Đề nghị Tỉnh Tây Ninh và Tỉnh Bến Tre :

a/- Tiếp tục vận động sâu rộng hơn nữa chức sắc, chức việc và tín đồ, đảm bảo nắm chắc đối tượng để chủ động trong mọi tình huống và yêu cầu nhiệm vụ.

+ Riêng Bến Tre, đề nghị phối hợp với Long An, TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN và Ban Tôn giáo của Chính phủ làm việc dứt điểm với các ông Trần Chí Thành, Ngọc Đáng Thành, Thái Vương Thanh ... những chức sắc đứng đầu hai khối Ban Chính đạo.

b/- Phối hợp với Ban Tôn giáo của Chính phủ sớm thành lập và công nhận Ban Tổ chức (hoặc Ban Vận động) Hội nghị Hội thánh mở rộng phái CDTN, bổ



sung và cố quyết định, thừa nhận Ban Vận động. Ban Cố vấn mới của CDBCD. Cần phát huy vai trò của Ban Tổ chức, Ban Vận động và cố cần đề tránh bao biện, áp đặt.

c/- Hướng dẫn Ban Tổ chức và Ban vận động chuẩn bị dự thảo Hiến chương, Điều lệ công cứ, chương trình hoạt động trước mắt và kế hoạch chuẩn bị Hội nghị Hội thánh mở rộng (CDTN) và Hội Nhơn sanh (CDBCD) đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, làm việc nhất trí với Ban Dân vận TW và Ban Tôn giáo của Chính phủ, trước khi cho phép đưa ra thảo luận lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.

d/- Phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương và các địa phương có liên quan giúp Ban Tổ chức hoặc Ban Vận động dự kiến tiêu chuẩn, số lượng đại biểu Hội nghị Hội thánh CDTN (cả chính thức và dự thỉnh) cũng như Hội Nhơn sanh CDBCD; dự kiến, chuẩn bị cơ cấu và danh sách nhân sự ban lãnh đạo mới của Hội thánh đề chỉ đạo vận động công cứ.

e/- Giúp Ban Tổ chức và Ban Vận động chuẩn bị Kế hoạch tổ chức, điều hành, chi phí, bảo vệ và phát huy kết quả Hội nghị Hội thánh và Hội Nhơn sanh toàn phái. Chú ý tạo điều kiện đề cố cần và quần chúng tích cực phát huy được vai trò tác dụng ở Hội nghị Hội thánh và Hội Nhơn sanh này.

g/- Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên thông báo tình hình và trao đổi những công việc cần phối hợp với các địa phương và cơ quan Trung ương có liên quan.

3- Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét góp ý kiến về các phương án nhân sự lãnh đạo Hội thánh; phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, các địa phương có liên quan và Ban Tôn giáo của Chính phủ xử lý sớm vấn đề nhóm Lê Quang Tấn và những đối tượng có hành vi chia rẽ, chống phá (như việc nêu quan điểm "Vận động đại biểu thống nhất Cao đài các phái"; rêu rao rằng "Chính quyền áp đặt" v.v....) Chú ý việc xử lý phù hợp chính sách pháp luật và yêu cầu chỉ đạo; có kế hoạch bảo vệ an toàn quá trình triển khai.

4/- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn cho Ủy ban Mặt trận các cấp về công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và tham gia vận động, hướng dẫn các Hội nghị đại biểu ở cơ sở. Hội nghị Hội thánh CDTN và Hội Nhơn sanh CDBCD.

5/- Đề nghị Ban Tôn giáo của Chính phủ xúc tiến sớm việc công nhận Ban Tổ chức (ức Ban Vận động) Hội nghị Hội thánh mở rộng CDTN và Ban Vận động Hội Nhơn sanh CDBCD; hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt quản lý Nhà nước trong quá trình triển khai; nghiên cứu việc công trợ kinh phí chính đáng cho Hội nghị Hội thánh mở rộng CDTN và Hội Nhơn sanh CDBCD; cử cán bộ hỗ trợ các địa phương xử lý công tác chuyên môn.

Nhận được thông báo này, đề nghị Ban Dân vận các Tỉnh, Thành ủy nghiên cứu vận dụng phù hợp với tình hình địa phương, trình xin ý kiến lãnh đạo của cấp ủy, để triển khai kịp tiến độ kế hoạch. Nếu có vấn đề cần thiết, đề nghị báo cáo với cấp ủy và về đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Dân vận Trung ương để xử lý tiếp.

KT. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW  
Phó trưởng Ban

T.Đ.

Trịnh Xuân Giời

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường vụ Bộ Chính trị;
- Ban Cán sự Đảng Chính phủ;  
(để báo cáo)
- Đồng chí Phạm Thế Duyệt;
- Đảng đoàn MTTQ VN
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo của Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Tây Ninh,
- Bến Tre và Thành ủy TP Hồ Chí Minh;
- Lãnh đạo Ban và các Vụ, Tiểu ban.
- Lưu VP + TG(2)